

Chuyện Dài Trường Sơn

Như vậy là gia đình tôi đã đến với Trường Sơn được chín năm... một quãng đường không dài lắm cho một đời người nhưng với gia đình tôi và đặc biệt là hai đứa nhỏ thì đó là một chặng đường với thật nhiều những kỷ niệm vui, ấm áp tình thân bạn bè cùng trang lứa. Trong chuyến du hành ngược về quá khứ này, cá nhân tôi nhớ thật nhiều những sinh hoạt với Liên Đoàn Trường Sơn. Những lần camping của riêng liên đoàn hay chung với các liên đoàn bạn đã là những buổi sinh hoạt vô cùng hữu ích cho mọi người, là một dịp để tất cả chúng ta tạm quên đi những căng thẳng của đời sống... để được cười đùa cùng với những hướng đạo sinh. Dĩ nhiên nổi bật trong trí nhớ của tôi vẫn là hình ảnh của các Trường trong liên đoàn đã tận tụy, kiên nhẫn uốn nắn, hướng dẫn các em có được một cá tính độc lập, biết phân biệt những chuyện tốt xấu để tương lai sẽ trở thành những người hữu ích cho xã hội.

Mỗi buổi sáng thứ bảy nhìn hình ảnh những em Sói nam, Ấu nữ vui đùa sinh hoạt với Trường, rồi nhìn những em Thiếu nam, Thiếu nữ và các em trong Thanh đoàn lắng nghe những hướng dẫn của các trường trong những giờ thảo luận và học hỏi, tôi nghĩ tất cả phụ huynh sẽ rất an tâm khi thấy con cháu mình có được một môi trường sinh hoạt tốt đẹp. Qua những hình ảnh đó, tôi càng cảm nhận được tình thương của các Trường dành cho mấy em đúng là vô điều kiện. Có những Trường ở thật xa như hai vợ chồng Trường Quang và Trường Nhạn đã đều đặn suốt bao nhiêu năm nay đến với liên đoàn hay như hình ảnh của Trường Lan hết sức tận tụy với mấy cô thiếu nữ.

Trên chặng đường phục vụ xã hội của Liên Đoàn Trường Sơn, dù đã có nhiều lúc thăng trầm,

nhưng hiện tại Liên Đoàn Trường Sơn đã có được một nhân số đông đúc, một chương trình sinh hoạt rất phong phú cho mọi lứa tuổi, các đoàn viên đã rất vui và hòa hợp với bạn bè. Có những em nhỏ rất ngại ngùng trong những ngày tháng đầu nhưng sau đó cũng hội nhập được với nhóm của mình nhờ sự khuyến khích của Trường và một phần nhỏ nhờ vào những sinh hoạt chung với các bạn như hai đứa nhỏ của tôi đã lê lét từ những ngày Ấu nam, Ấu nữ để giờ này đã sắp sửa gia nhập Thanh Đoàn; thời gian trôi qua nhanh quá nên có



lẽ chúng ta đều không nghĩ rằng ngoài gia đình nhỏ bé của riêng mình, chúng ta đã có thêm một gia đình chung nữa đó là Liên đoàn Trường Sơn. Gia đình thứ hai này đã đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu niềm vui, những trận cười thoải mái trong những lần họp mặt thứ bảy hay những

lần camping với liên đoàn đó là chưa kể những món ăn ngon miệng cho tất cả mọi người từ tay những đầu bếp tụy “vô danh” trên thị trường Bolsa nhưng tay nghề đã được tất cả mọi người trong liên đoàn đón nhận nồng nhiệt như “Phở Hằng”, “Bánh Bò Nướng Vân”, “Cháo khuya cô Đào... và hơi mắc cỡ một chút khi giới thiệu thêm món “Thịt Chiên anh Bình”...

Đó là về chuyện ăn uống, sang đến mục văn nghệ thì ôi thôi biết bao là nhân tài: những giọng hát tuy chưa bao giờ “bán” được CD của riêng mình nhưng đều được các trường và phụ huynh thức đến hai, ba giờ sáng để thưởng thức như giọng ca của anh Bá Thành, anh Chương, anh Hưng, cô Như, cô Hậu, cô Diệp và rất nhiều những anh chị phụ huynh khác. Điểm đặc biệt của ban văn nghệ này là tất cả mọi thành viên ca hát quên cả thời gian và không gian cho đến khi bà xã của mấy anh lên tiếng “warning” mới chịu giải

tán. Và nói đến các chương trình văn nghệ của liên đoàn mà quên nói đến “bà bầu” Anh Đào là một thiếu sót lớn. Hai anh chị Sơn và Đào đã là những thành viên rất lâu năm của Hội Phụ Huynh và đã đóng góp rất nhiều công sức cho những chương trình văn nghệ của liên đoàn. Vừa qua là những mục “ăn chơi”, còn sang vấn đề “lao động” thì xin trước tiên phải nói đến TIỀN...và người được nhiều phụ huynh biết tên nhất là chị Tuyết Đình trước kia và chị Phương Phạm hiện nay... đây là hai cô “chủ chợ” của liên đoàn. Hai nhân vật đã đem lại nguồn tài chánh cho chúng ta qua công tác bán coupon đi chợ. Nhờ sự ủng hộ của các anh chị và nỗ lực của hai cô “chủ chợ” mà Liên Đoàn Trường Sơn đã có đủ tài chánh cho những sinh hoạt chung của liên đoàn. Rồi đến một người nữa cũng đã đóng góp nhiều thì giờ để giúp các em thực hiện những bước tiến của mình trên con đường Hướng Đạo là cô Diệp, người đã bỏ công sắp xếp nhân sự và thời gian cho những buổi “Board of Review” của các em với các trưởng, hình ảnh quen thuộc chúng ta thường thấy khi cô Diệp xuất hiện ngoài park luôn luôn là cặp mắt kính mát với ly “Starbucks iced coffee” trên tay, với giọng nói chậm rãi, “truyền cảm” nhưng chắc chắn đã thuyết phục được nhiều phụ huynh tham gia vào công việc review các em. Kể đến tôi cũng xin được nhắc đến Cookies Lady mà lúc này vì Lady bận rộn công việc nên chúng ta ít gặp ngoài park là cô Nga (Thoa). Cô Nga đã giúp đỡ ngành nữ rất nhiều trong việc bán cookies trong rất nhiều năm qua, một công việc vừa giúp các em hướng đạo nữ có được cơ hội tiếp cận với xã hội, góp phần gây dựng phong trào, vừa giúp các em gián tiếp kiếm được tài chánh cho những sinh hoạt của mình.

Sang đến chuyện camping thì vấn đề carpool cũng đã được giải quyết tốt đẹp nhờ công sức của chị Cindy Nguyễn. Cảm ơn chị đã bỏ thì giờ “sáng lọc qua lại” để các em có được 1 chỗ ngồi trên xe đi đến nơi về đến chốn mỗi lần liên đoàn có camping. Công việc này của chị Cindy đã tiết kiệm rất nhiều thì giờ cho phụ huynh và đồng thời cũng giúp cho các em phát triển tình thân hữu khi có bạn đồng hành trên những chặng đường xa. Trong những lần gây quỹ cho liên đoàn đã có rất nhiều phụ huynh đóng góp công sức để bán vé dạ tiệc, bán vé xổ số... một công việc không dễ dàng nhưng không hiểu với bí quyết gì mà đặc biệt hai

chị Amanda Yến và chị Vân Vương đã thực hiện công việc của mình rất tốt đẹp? (xin cô Yến và cô Vân trả lời giùm câu hỏi này). Nổi bật là cô Yến, một “người mẫu” của hội phụ huynh với những buổi trình diễn thời trang của chính đương sự mỗi thứ bảy ngoài park. Chính nhờ vì thế Liên Đoàn Trường Sơn đã có đủ tài chánh để thực hiện chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đoàn và nhất là hoàn thành cuốn kỷ yếu quý anh chị đang cầm trên tay.

Ngoài ra, cũng phải kể đến những tiếng nói, tiếng cười rất đặc biệt, rất ồn ào của cô Trang, cô Hiền, mỗi khi hai cô này xuất hiện là hội phụ huynh ồn ào hẳn lên... Thêm vào đó còn có MC Nguyễn Bá Thành đã góp phần làm những buổi họp sôi nổi hẳn lên. Sau cùng tôi muốn nói đến một người mà cá nhân tôi đã hân hạnh được cộng tác với chị trong một thời gian khá dài. Người phụ nữ này rất điềm đạm nhưng có một lối lý luận rất chặt chẽ. Cô đã đóng góp rất nhiều cho hội phụ huynh, đã làm hội trưởng 2 nhiệm kỳ, hiện nay đang ôm “gia tài” của hội phụ huynh. Mỗi lần liên đoàn có những sự kiện quan trọng cần tới tài chánh để thực hiện công việc, chị đã thực hiện những quyết toán tài chánh thật rõ ràng, khoa học. Và hình như chị “mát tay” trong việc “ôm gia tài” nên quỹ của hội phụ huynh lúc sau này khá khá hơn những năm trước. Hình như tên chị là... Cindy Trần thì phải???

Quý anh chị thân mến, cứ như thế theo với thời gian, tất cả chúng ta có được một nơi để gặp gỡ trao đổi những vui buồn của đời sống. Những phụ huynh có con bước vào tuổi “teen” có cơ hội để chia sẻ những “nỗi đau dịu dàng” khi phải đối đầu với các “King và Queen” của mình...Tôi vẫn nhớ lời một phụ huynh của liên đoàn có nói “mình ở Việt Nam toàn gốc nông dân, sang bên này nhờ phúc đức ông bà nên đẻ ra toàn những hoàng tử và công chúa”...!!! Nghe sao thương cho chính mình và cảm thông với tất cả quý vị phụ huynh đang có diễm phúc sanh được King và Queen trong liên đoàn...!!!

Nhìn lại đoạn đường đã đi qua với tất cả các trưởng cùng các em và quý vị phụ huynh, một hình ảnh đẹp nhất với tôi có lẽ là hình ảnh những phụ huynh sau một thời gian đi theo con em mình đã can đảm dấn thân ra làm trưởng để nuôi dưỡng phong trào.

Đây là một quyết định không dễ dàng khi tất cả

mọi người đều rất bận bịu với đời sống và công ăn việc làm, đặc biệt có trường hợp cả hai vợ chồng đều tình nguyện dấn thân... xin một tiếng “Ahh” thật to đến quý vị này, và cũng xin phép không nêu tên quý trường ấy ra đây vì tất cả chúng ta đều đã biết những “nam nữ anh hùng” này rồi.

Nói đến ngày thành lập liên đoàn, chúng ta cần phải nhắc đến những trưởng, những phụ huynh của liên đoàn đã theo thời gian hoặc vì bận bịu công việc không còn thường xuyên tham gia với chúng ta nhưng họ chính là những viên gạch đầu tiên, những viên gạch nối tiếp để tạo thành con đường tươi sáng mà liên đoàn chúng ta đang tiếp tục bước tới. Cá nhân tôi cũng thuộc loại “sinh sau đẻ muộn” nên chỉ biết được một số giới hạn như vợ chồng Tr. Hồ Quang và Mộng Oanh, Tr. Hùng, Tr. Phong Nhã, Tr. Sato, quý phụ huynh như vợ chồng anh Lê, chị Vân, chị Đào Hứa phu nhân của Tr. Trung, anh chị Sơn và Đào, chị Thúy Vân, nhà thơ Trần Văn Lương, vợ chồng bác sĩ Nam, anh chị Khoa Thu Van v.v... và còn nhiều nữa không kể hết. Cá nhân tôi xin mượn những giòng chữ này gửi đến những người đi trước một lời cảm ơn chân thành về những cống hiến của quý vị cho liên đoàn...

Thế hệ con cháu của chúng ta ở đây đã rất may mắn được sinh sống trong một đất nước tốt đẹp.

Thêm vào sự may mắn ấy, được sinh hoạt với Liên Đoàn Trường Sơn lại là một điểm son cho các em vì chúng ta biết được một điều: sau giáo dục của trường học, môi trường hướng đạo là nơi giúp các em phát triển thêm khả năng giao tiếp với đời, phát huy cá tính CHÂN và THIÊN cho các em. Những ngày tháng kỷ niệm ngày thành lập liên đoàn đang đến gần, xin mượn những giòng chữ này gửi đến quý Trưởng, quý Anh Chị Phụ Huynh và các em Hướng Đạo Sinh của Liên Đoàn Trường Sơn những lời chúc bằng an, hạnh phúc. Trong ngày vui của Liên Đoàn, mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau sát cánh hơn nữa trong việc góp một tay cùng với các trưởng để xây dựng Liên Đoàn Trường Sơn mỗi ngày một vững mạnh thêm, để con em của chúng ta luôn có được một môi trường sinh hoạt lành mạnh...

*Kính chào Quý Vị.
Bình Trần
Hội Trưởng Hội Phụ Huynh*

Bình Trần.
Phụ Huynh, LDHĐ Trường Sơn

